



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 3 ปี พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ไทยรัฐ
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: น้ำลดปลูกพืชผักอายุสั้น	ไทยรัฐ
3. 'เฉลิมชัย'ชูไทยส่งออกข้าวเบอร์2โลก	แนวหน้า
4. 'อลงกรณ์'รวมพลคนปศุสัตว์พัฒนาโคขุนโคนมวัวลานครบวงจร	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: เบอร์ 2 โลก	แนวหน้า
6. กรมข้าวปลื้มข้าวไทยผลผลิตเกษตรอินทรีย์พื้นที่นาทุ่งกุลาร้องไห้เสิร์ฟที่...	แนวหน้า
7. เตือนระวังโรคราสีชมพู ในพืชตระกูลส้ม	เดลินิวส์
8. สก๊อปพิเศษ: สมช.อุบลราชธานี โชว์ศักยภาพเกษตรกรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้...	สยามรัฐ
9. ชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกมาตามนัด ยื่นหนังสือถึงนายฯ-ผวจ.จังหวัดเร่งแก้...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566	ไทยโพสต์
12. เสียแชมป์ข้าวไร้ผลส่งออก	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# 3 ปี พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่า 7.8 แสนล้านบาท

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เผยถึงความคืบหน้าของการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่มี สศก. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) พบว่า สามารถช่วยยกระดับกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร วิชากิจชุมชน และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ได้มากกว่า 1.32 ล้านราย รวม 4,387 กลุ่ม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 15,137



ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากถึง 781,066 ล้านบาท ด้าน คร.ทักษิณี่เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั้งสิ้น 15 โครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส สามารถช่วยเข้าถึงที่ดินทำกิน และได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และ เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 (ข) ได้ตามเป้าหมาย



โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยครัวเรือนละ 6,298 บาท/รอบการผลิต และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ชุมชนและวิชากิจชุมชน 729 แห่ง



“นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ อย่าง โครงการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็ง



กลุ่มการผลิตด้านการเกษตรและโครงการยกระดับ  
ศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ  
ชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน ช่วยให้เกิดการรวม  
กลุ่มผลิต พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต  
สมุนไพรจาก โปรตีนไหม ดอกไม้จันทร์ พวงหรีด  
แปรรูปหน่อไม้ มะพร้าวแปรรูป (เวชสำอาง)  
และผลไม้คุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่ม  
เป้าหมายและเกษตรกรแล้วในเบื้องต้นเฉลี่ย  
รายละ 17,612 บาทต่อเดือน”

รองเลขาธิการสศก.กล่าวสรุปโดยภาพรวม  
การขับเคลื่อนทั้ง 15 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับการพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ และได้นำ  
ความรู้ไปปฏิบัติใช้และต่อยอด มีการเชื่อมโยงตลาด  
รวบรวมผลผลิต ส่งเสริมเครื่องหมายตลาดสินค้า  
เกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้ปี 2565 ชุมชนสามารถ  
จำหน่ายผลิตภัณฑ์คิดเป็นมูลค่า 244,189 ล้านบาท.



## น้ำลปลูกพืชผักอายุสั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้ปลูกพืชผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้น สำหรับบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ จังหวัดอุบลราชธานี (สทท.๖)**

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจต้นทุนการผลิตพืชผักของเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง, วารินชำราบ และม่วงสามสิบ พบว่า พืชผักมีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้นประมาณ 45-60 วัน สร้างรายได้ดีและมีตลาดรองรับแน่นอน

และเมื่อจำแนกพืชผักที่น่าสนใจ สามารถปลูกหลังน้ำลดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พบว่า กลุ่มพืชผักที่สามารถปลูกได้หลายรอบการผลิตในปีอย่าง **หัวไชเท้า** ปลูกได้ 3-4 รอบ/ปี มีต้นทุน 12,968.53 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 4,640 กก./ไร่/รอบการผลิต ได้ผลตอบแทน 46,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต หักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ได้กำไร 33,431.47 บาท/ไร่/รอบการผลิต



**ขึ้นฉ่าย** ปลูกได้ 4-5 รอบ/ปี มีต้นทุน 12,129.27 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิต 1,080 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลตอบแทน 45,900 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 33,770.73 บาท/ไร่/รอบการผลิต

สำหรับกลุ่มพืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูกในรอบการผลิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 5-6 เดือน...**พริกหัวเรือ** หักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ได้กำไร 59,298.81 บาท/ไร่/รอบการผลิต...**ผักชีฝรั่ง** ได้กำไร 15,156.67 บาท/ไร่/รอบการผลิต...**แมงลัก** ได้กำไร 11,243.59 บาท/ไร่/รอบการผลิต...**โหระพา** ได้กำไร 10,842.38 บาท/ไร่/รอบการผลิต.

**ส-๑๑-๑๓**

## 'เฉลิมชัย'ชูไทยส่งออกข้าวเบอร์2โลก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แสดงความพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทยและการส่งออกข้าวภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 และยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ตั้งเป้า ไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคาโดย 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2565) ประเทศไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ทั้งสิ้น 5.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออก 2,796.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น

23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึง 95,233 ล้านบาท

สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยในเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ตันละ 510.8 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่ราคาตันละ 500.5 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 7-8 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยกลับมาผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกในปีนี้อย่างแน่นอน ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมข้าวโลก (World Rice Conference)

ครั้งที่ 14 (14<sup>th</sup> World Rice Conference) โดย The Rice Trader วารสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา และจะมีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือรางวัล The World's Best Rice Award ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ข้าวไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อนซึ่งสะท้อนถึงผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคเกษตรกรรมและทุกภาคส่วนที่บูรณาการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

# 'อลงกรณ์'รวมพลคนปศุสัตว์พัฒนาโคขุนโคนมวัวลานครบวงจร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการพัฒนาโคขุน โคนม โคพื้นเมือง และวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทย ครั้งที่ 1/2565 ว่า การจัดระดมพลคนปศุสัตว์กลุ่มโคโดยผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์อย่างเป็นระบบครบวงจรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรกรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ” และแนวทาง “เพชรบุรีโมเดล” นับเป็นก้าวใหม่ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน หากมีการยกระดับการพัฒนาจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมากขึ้นและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ให้กับเพชรบุรี ซึ่งเลี้ยงและจำหน่ายโคกว่า 140,000-150,000 ตัวต่อปี โดย

จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคขุน โคนม และโคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ รวมทั้งวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยถือเป็นฐานอาชีพสร้างรายได้สำคัญของเกษตรกร จึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อยอดยกระดับการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่พันธุ์โค อาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) คอกกักมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้า การส่งออก และปลอดโรค FMD การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ และการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น กรณีของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและ

พรีเมียมบีฟ (Premium Beef) สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งออกโคไปต่างประเทศสู่ตลาดมาเลเซีย เวียดนาม และจีน ซึ่งจะได้เจรจากับประเทศลูกค้ารวมทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับชาวดัตช์อารเบีย และคูไบ ในโครงการเพชรบุรีฟิวเจอร์ลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม มุ่งการพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์ม โดยพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุน เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค (GFM) และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงที่ทันสมัย ประหยัด ลดต้นทุนการผลิตและขยายตลาด

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15183

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 58,200

คลิป: ชาว-ดำ

Col.Inch: 15.52 Ad Value: 19,400

ภาพข่าว: เบอร์ 2 โลก



เบอร์ 2 โลก : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ พอใจในศักยภาพชาวนา และการส่งออกข้าวไทย ที่สามารถส่งออกได้ถึง 7-8 ล้านตัน ทำให้ไทยกลับมาผงาดเป็น ประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกปีนี้

## กรมข้าวปลื้มข้าวไทย ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ พื้นที่นาทุ่งกุลาร้องไห้ เสิร์ฟที่ประชุม 'APEC'

นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต เข้าร่วมการประชุมซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้ต้อนรับผู้นำในด้านต่างๆ รวมถึงด้านอาหาร ที่ได้เสิร์ฟอาหารไทย โดยเฉพาะข้าวไทย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติ

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อว่า การจัดงานประชุม APEC ครั้งนี้ มีข้าวไทยที่ได้รับเลือกให้เสิร์ฟแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจได้รับประทานภายในงาน ซึ่งก็คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปริ๊มเมี่ยม ทุ่งกุลาร้องไห้

ร้องไห้ จากผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ลุ่มบุญมี ที่มีนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราชโศภิต จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าของ

สำหรับลุ่มบุญมี ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย สุดท้ายจึงค้นพบตัวเองว่าที่ผ่านมามีสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ก็การทำนา ปลูกข้าว แต่ที่สำคัญจะต้องเป็นข้าวในวิถีเกษตรอินทรีย์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564 แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มองว่าการทำนาควรจัดตั้งกลุ่มทำนาร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพการต่อรองทางการค้า จึงชักชวนเกษตรกรในชุมชนมารวมกลุ่มกันก่อให้เกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการ ส่งผลให้ชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์



## เตือนระวังโรคราสีชมพู ในพืชตระกูลส้ม

น.ส.กัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โรคราสีชมพู ในพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) สภาพอากาศในช่วงนี้ช่วงต้นฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำ อาจมีฝนตกบางพื้นที่ มีความชื้นในอากาศสูง เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว



มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) ในทุก ระยะเวลาเจริญเติบโต รับมือโรคราสีชมพู พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนเปลือกกิ่ง หรือลำต้น ต่อมาเส้นใยเปลี่ยนเป็นสีชมพู เชื้อราจะเข้าทำลายกิ่งที่อยู่ด้านในทรงพุ่ม โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ในแนวตั้งและชัน

ชิดกัน เนื่องจากมีความชื้นสูง เมื่อโรคระบาดรุนแรง ใบจะเหลือง เหี่ยว และหลุดร่วงง่าย กิ่งหรือลำต้นแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และแห้งตายทั้งกิ่งในที่สุด สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ด้าน

ใน และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลด ความชื้นสะสม ในช่วงฤดูฝน หมั่นตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอหากพบอาการใบเหลือง

ควรตรวจดูบริเวณกิ่ง และลำต้น ถ้าพบเส้นใยของราสีขาวหรือ สีชมพูบนกิ่ง ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับเบิ้ลยูที ผสมน้ำขึ้น ๆ ทา บริเวณแผลที่ตัด

หากพบอาการของโรคบนง่ามกิ่ง หรือโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณลำต้น ให้ฉลากแผลบริเวณที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วทำด้วยสารดังกล่าว จากนั้นพ่นให้ทั่ว ต้น โดยเฉพาะที่บริเวณกิ่งและลำต้นด้วย สารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับเบิ้ล

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26705

Col.Inch: 28.11 Ad Value: 50,598

หัวข้อข่าว: เตือนระวังโรคราสีชมพู ในพืชตระกูลส้ม

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 151,794

คลิป: สีสี่



ยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หากเกษตรกรพบการเข้าทำลาย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้เคียง หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม.



## สก๊อปพิเศษ

๓ ทิวข่าวภูมิภาค

# สมช.อุบลราชธานี โชว์ศักยภาพเกษตรกรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สู่อายได้อย่างมั่นคง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มีภารกิจหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อส่งจำหน่ายให้กับศูนย์ฯ หรือการผลักดันให้เกษตรกรหันมาผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดภัย ไร้สารเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว

การผลักดันให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีมีภารกิจดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 1.มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย 2.วางแผนและดำเนินการควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นาและในโรงงาน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี



การขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 4.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะและอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 5.ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา และ 6.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

ด้านนายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี คือ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำไปสู่การพัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น และ



มีการตรวจสอบระบบการผลิต เพื่อออกไปรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอาจเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ในส่วนของการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำนาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ทางศูนย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้าวเป็นหลัก ได้มีการชี้แนะให้เกษตรกรหันมาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) เพราะการปลูกข้าวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนการดูแลข้าวมาใช้น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก หรือ



สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาด ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand เพื่อรับรองคุณภาพของข้าว ทำให้มีอำนาจต่อรองราคา นำไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวรูปแบบอินทรีย์คือ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ จนได้รับรองมาตรฐาน Organic Thailand และต่อยอดการผลิตข้าวไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการนำงานวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าวอินทรีย์แปรรูปเป็นข้าวกล้อง ข้าวกล้องบดพร้อมชง โจ๊กสามสหาย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ข้าวบ้านสร้างมิ่ง” โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาและภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีถ่ายทอดให้ความรู้การผลิตแปรรูปข้าวให้ได้คุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพการผลิตข้าวกล้องงอกพร้อมรับรองผลการตรวจและให้คำแนะนำเทคนิคกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกแปรรูปเป็นข้าวผงชงพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

# ชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ-ผวจ.จันทบุรีเร่งแก้ปัญหาทุเรียน



**จันทบุรี - มาตามนัด!! กลุ่มเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จันทบุรี-ระยอง-ตราด) รวมตัวยื่นหนังสือ 2 ฉบับถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เร่งดำเนิน 4 มาตรการดูแลผลผลิตทุเรียนปี 66**

จากกรณีนี้ นายสัญญา โกศลวิวัฒนา อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่าในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน รวมทั้งกลุ่มชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.จันทบุรี ตราด ระยอง จะรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกรัฐมนตรี เพื่อยุติเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนและการลักลอบนำสิทธิ GAP ของชาวสวนชายให้บุคคลที่ 3 ก่อนฤดูการผลิตทุเรียนปี 2566 ที่มีแนวโน้มปริมาณผลผลิตที่จะมากกว่าทุกปีนั้น

วานนี้ ( 23 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จันทบุรี-ระยอง-ตราด)ได้รวมตัวกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แทนการเดินทางไปยังหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อยื่นหนังสือ 2 ฉบับผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เพื่อให้นำไปส่งมอบให้แก่ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี



โดยมีข้อเรียกร้อง 4 เรื่องคือ 1.การกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนปี 2566 2.แนวทางการการป้องกันทุเรียนอ่อน- และการนำทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งขายต่างประเทศ 3. มาตรการแก้ปัญหาการสวมสิทธิ GAP ของเกษตรกรที่สีการนำไปขายให้กับบุคคลที่ 3 ในราคาใบละ 100,000-500,000 บาท

ขณะที่ นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหามลผลไม้ภาคตะวันออกเฉียง

หลังจากนี้ว่า จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการฟรุตบอร์ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคประชาชน) ทำงาน คู่ขนานไปกับฟรุตบอร์ดกระทรวงเกษตรฯ

เนื่องจากฟรุตบอร์ดภาคประชาชนอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะรู้ถึงปัญหาจึงจะสามารถนำเสนอต่อฟรุตบอร์ดใหญ่ได้ตรงตามความต้องการของชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีกล่าว

4. ขอให้จังหวัดจันทบุรี ประสานไปยังผู้มีอำนาจในการระงับคำสั่งการย้ายนายชลิศ นุ่มหนู ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สวพ.6) เข้าทำงานที่กรมวิชาการเกษตร โดยขอให้ทำงานในพื้นที่ จ.จันทบุรี ช่วยชาวสวนอีก 2 ปี เนื่องจากการทำงานแก้ไขปัญหามลผลผลิตทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาเดินมาถูกทางแล้ว.

เกษตรวันนี้.....● พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณ และเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม มีพระราชกรณียกิจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ประสบความสำเร็จ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ.....● ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ นิทรรศการผู้่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อนิทรรศการของขวัญจากดิน เรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ด้านข้าว ปลา อาหาร จากเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง สะท้อนเรื่องราววิถีเกษตรยุคใหม่ ที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม พร้อมพัฒนาและยกระดับ ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปจับเข้า ล้อมวงเล่าเรื่องเกษตร พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.....●

**เกษตรวันนี้**

**นายทะเลล่าปลี**

(YoY)	GDP					มูลค่าการส่งออกสินค้า					อัตราเงินเฟ้อ					สูงสุดในรอบ (เดือน)		
	2563		2564		2565	2563		2564		2565	2564		2565					
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	ส.ค.		ก.ย.	ต.ค.
สหรัฐฯ	-2.8	5.9	3.7	1.8	1.8	-13.5	23.3	18.8	23.2	23.7	4.7	8.0	8.6	8.3	8.2	8.2	7.8	487 (มิ.ย.)
ยูโรโซน	-6.3	5.4	5.5	4.3	2.1	-7.1	18.1	9.0	6.1	2.5	2.6	6.1	8.0	9.3	9.1	9.9	10.6	310
สหราชอาณาจักร	-11.0	7.5	10.9	4.4	2.4	-11.3	10.4	15.5	7.5	14.6	2.6	6.2	9.2	10.0	9.9	10.1	11.6	406
ออสเตรเลีย <sup>1/</sup>	-2.2	4.9	3.1	3.8		-7.3	37.2	23.2	27.4	15.2	2.9	5.1	6.1	7.3				85 (Q)
ญี่ปุ่น	-4.6	1.6	0.6	1.7	1.8	-9.1	17.9	4.4	-2.3	-2.0	-0.2	0.9	2.4	2.9	3.0	3.0	3.8	381
จีน	2.2	8.1	4.8	0.4	3.9	4.0	29.7	15.6	12.8	10.0	0.9	1.1	2.2	2.7	2.5	2.8	2.1	29 (ก.ย.)
อินเดีย	-6.6	8.3	4.1	13.5		-14.8	43.1	29.3	26.7	7.9	5.1	6.3	7.3	7.0	7.4	6.8		95 (เม.ย.)
เกาหลีใต้	-0.7	4.1	3.0	2.9	3.1	-5.5	25.7	18.4	13.0	5.8	2.5	3.8	5.4	5.9	5.7	5.6	5.7	284
ไต้หวัน	3.4	6.6	3.7	3.0	4.1	4.9	29.3	23.5	15.4	3.4	2.0	2.8	3.5	2.9	2.7	2.8	2.7	166 (มิ.ย.)
ฮ่องกง	-6.5	6.3	-3.9	-1.3	-4.5	-0.5	26.0	2.8	-3.3	-11.6	1.6	1.5	1.5	2.7	1.9	4.4		90 (ก.ย.)
สิงคโปร์	-4.1	7.6	3.9	4.5	4.4	-4.1	22.1	17.1	20.8	19.5	2.3	4.6	5.9	7.3	7.5	7.5		171
อินโดนีเซีย	-2.1	3.7	5.0	5.4	5.7	-2.7	41.9	35.1	39.0	27.3	1.6	2.3	3.8	5.2	4.7	6.0	5.7	83 (ก.ย.)
มาเลเซีย	-5.5	3.1	5.0	8.9	14.2	-2.3	27.5	18.3	23.3	29.4	2.5	2.2	2.8	4.5	4.7	4.5		16 (ส.ค.)
ฟิลิปปินส์	-9.5	5.7	8.2	7.5	7.6	-8.1	14.5	9.9	4.4	0.4	3.9	3.4	5.5	6.5	6.3	6.9	7.7	166
เวียดนาม	2.9	2.6	5.1	7.8	13.7	6.9	18.9	14.4	21.3	15.8	1.8	1.9	3.0	3.3	2.9	3.9	4.3	31

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ: 1/อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเป็นรายไตรมาส

# แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566

หมายเหตุ: ส่วนหนึ่งของรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565-2566 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2565 มีมติรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

**แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0- 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก** (1) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว (2) การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ (3) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และ (4) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ส่วนการลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ และมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ร้อยละ 1.1 ของ GDP รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2566 ในด้านต่างๆ มีดังนี้

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.2 ในปี 2565 สอดคล้องกับการลดลงของกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 2,489,923

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากกรอบวงเงิน 2,535,682 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งการลดลงของการใช้จ่ายภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท และ 5 แสนล้านบาท

การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เทียบกับร้อยละ 2.6 ในปี 2565 โดย (1) การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 เทียบกับร้อยละ 3.9 ในปี 2565 สอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และภาคการส่งออก ขณะที่ (2) การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.7 ในปี 2565 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 695,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากวงเงิน 612,566 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงแรงสนับสนุนจากความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจ

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เทียบกับร้อยละ 7.5 ในปี 2565 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากร้อยละ 3.2 ในปี 2565 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ส่วนราคาสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.5) -0.5 เทียบกับร้อยละ 4.3 ในปี 2565 ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามจำนวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีฐานคาดว่า

รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 จะอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท เทียบกับ 0.57 ล้านล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เทียบกับร้อยละ 8.2 ในปี 2565

ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในปี 2566

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2566 ควรให้ความสำคัญกับ (1) การดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อย ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (2) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยการฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูเพาะปลูก 2566/2567 (3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า

โดยการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่ยังมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในเกณฑ์ดี และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ การติดตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการค้าโลก เพื่อใช้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง โดยการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยการดูแลด้านสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2563-2565 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างประเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต การดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ และการพัฒนากำลังแรงงานทักษะสูง

การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การติดตาม ฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับ ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก การติดตาม ฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น.





# เสียแชมป์ข้าวไร้ผลส่งออก

## ● ธกส.คิกออฟแจกเงินประกัน

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีข้าวผกาค่าความของกัมพูชา เดือนชนะข้าวหอมมะลิไทย กว่าแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปครองว่า ถือเป็นเป็นเรื่องการประกวดซึ่งมีหลักเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิของไทยชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วได้ 7 ครั้ง ในการประกวดก็มีโอกาสแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลก อาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์โลกมา 2 สมัยยังแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียได้ ดังนั้น มองว่าผลการประกวดนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อภาพการส่งออกข้าวไทยและข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดข้าวโลกอยู่

“ในปี 65 ถือว่าการส่งออกข้าวไทยยังขยายตัวได้ดี รักษาตลาดเดิมได้อย่างตลาดอิรัก ซึ่งนำเข้าข้าวไทยมากกว่า 1 ล้านตัน ส่วนปีนี้หนักใจใจว่าการส่งออกข้าวน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามดูแลคุณภาพมาตรฐานข้าวของไทยเป็นอย่างดี ลูกข่ายยังให้ความเชื่อมั่นต่อข้าวหอมมะลิไทย ประกอบกับผู้ส่งออกของไทยก็ยังมีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือในการส่งออกที่ดีด้วยรัฐบาลก็มีการดำเนินยุทธศาสตร์ข้าว โดยวางเป้าหมายพัฒนาพันธุ์ให้ได้ 12 สายพันธุ์ ปัจจุบันสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวไปได้แล้ว 6 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด และจากการนำไปให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมข้าวโลกได้ทดลองชิม ต่างก็ชื่นชอบกับพันธุ์ข้าวไทย

ด้านนายเกษปต์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารได้กำหนดวันจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 ประกอบด้วย โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 65/66 จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 24 พ.ย.นี้จำนวน 6 งวดรวด สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.-18 พ.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน เป็นเงินกว่า 4,516.88 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะนำเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 65/66 หรือโครงการไร่ละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และสร้างขวัญกำลังใจ โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก



ข่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 65/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั่วประเทศ รวม 4.29 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617 ล้านบาท เช่น มีกำหนดการจ่ายเงินตามแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร 24 พ.ย. 65 โอนรวม 804,017 ครัวเรือน เงิน 10,015 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 65 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841 ล้านบาท จนกระทั่งถึงวันที่ 28 พ.ย. 65.